



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติให้นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่น มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๑ โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

อาศัยตามความในมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติและที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๕ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๒ ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ใช้ประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ โดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศนี้ ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันจันทร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (การแต่งกายชุดข้าราชการสีทากี แขนยาว) พร้อมนำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันรายงานตัว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้รายใดได้รับการขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศนี้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๒. ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้ง
๓. ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
๔. ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้

/หากผู้สอบ...

หากผู้สอบแข่งขันได้รายได้ไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่า
สละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้อย่างถาวร และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังไม่ได้ ในกรณีที่ตรวจสอบภายหลัง
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีแล้วจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวนิชา เทียมสุวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(แนบท้ายประกาศ อ.ค.ศ.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗)
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

ลำดับ ที่	ลำดับที่สอบ แข่งขันได้	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๗	นายสิทธิพงษ์ ครองผา	ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ค.ศ.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๒ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๒	๘	นายชวลิต สิตีวรรณ	



เอกสารประกอบการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้
เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

๑	สำเนาใบปริญญาบัตร	จำนวน ๒ ฉบับ
๒	สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)	จำนวน ๒ ฉบับ
๓	สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และระเบียบแสดงผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (สำหรับผู้ที่มิได้หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๔	สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมฉบับจริง	จำนวน ๑ ฉบับ
๕	รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ แต่งเครื่องแบบปกติขาว และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว (ระดับอินทราธนูช่อชัยฤกษ์ มีดอก ๓ ดอก พร้อมติดแพรแถบที่ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)	จำนวน ๑ รูป
๖	สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง/บิดา/มารดา/คู่สมรส(ถ้ามี)/บุตร (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๗	สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง/บิดา/มารดา/คู่สมรส(ถ้ามี)/บุตร (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๘	สำเนาสูติบัตรของตนเอง และบุตร (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๙	สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐	สำเนาทะเบียนสมรส,ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๑	ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ที่ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๒	ใบแสดงหมู่โลหิตฉบับจริง (ออกโดยคลินิก, โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๓	สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๔	ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สต.๔๓)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๕	หากมีการเสียชีวิตของญาติสายตรง(บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร) ขอสำเนาใบมรณบัตร	จำนวน ๑ ฉบับ
การเพิ่มข้อมูลภาครัฐ (เบิกจ่ายตรง)		
๑	สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง	จำนวน ๑ ฉบับ
๒	สำเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดา	จำนวน ๑ ฉบับ
๓	สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๔	สำเนาบัตรประชาชน/สูติบัตรของบุตร (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๕	สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง	จำนวน ๑ ฉบับ
๖	สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา	จำนวน ๑ ฉบับ
๗	สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๘	สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๙	สำเนาทะเบียนสมรสของตนเอง (ถ้ามี)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐	สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่าของบิดา, มารดา (กรณียังมีชีวิตอยู่)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๑	สำเนาใบมรณบัตรของบิดา, มารดา (กรณีเสียชีวิต)	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๒	สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	จำนวน ๒ ฉบับ

หมายเหตุ ให้รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ